



Volume 6

May 2011

การประชุมประจำปีที่ผ่านมา ผมรู้สึกดีใจมากที่มีคนให้ความสนใจมาร่วมฟังเรื่องราวของไม้ไฟ และร่วมเสวนากับพวกเรา สิ่งที่ได้ในวันนั้นทำให้เรารู้สึกว่า ธุรกิจไม้ยังไม่ได้เป็นธุรกิจ sunset เสียทีเดียว ยังมีโอกาส sunrise เพียงแค่เราให้โอกาสตัวเราเอง

ฉบับนี้ เรามีวาระและข้อมูลหลากหลาย ช่วงนี้สมาคมก็ยังมีเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ถ้าแวะมาเยี่ยมที่สมาคมจะเห็นว่าเราจัดทำมนิทรรศการไม้จากทั่วโลกไว้สวยงามทีเดียว อย่าลืมแวะมาเยี่ยมสมาคมบ้างครับ

จิรวัดน์ ตั้งกิจงามวงศ์  
นายกสมาคมฯ

## 1. ขอเชิญร่วมสัมมนาฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการอนุรักษ์พลังงานในกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมไม้และเครื่องเรือน

ระหว่างวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2554 ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงานร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องเรือนไทย กำหนดจัดให้มีการสัมมนาฝึกอบรมบุคลากรของโรงงานไม้และเครื่องเรือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติในการจัดการการใช้พลังงานและการอนุรักษ์พลังงานให้แก่ทีมโรงงานได้อย่างถูกต้อง ทั้งทางด้านการจัดการพลังงานตามมาตรฐาน การอนุรักษ์พลังงานด้านความร้อน พลังงานไฟฟ้า และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง **รวมถึงทางโครงการมีการจัดให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญฟรี แต่จำนวนจำกัด ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสมัครเข้าร่วมให้คำปรึกษาได้ในวันสัมมนา!!!!**

การสัมมนาฝึกอบรมกำหนดจัดระหว่างวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2554 เวลา 08.30-16.00 ณ ห้องพลอรา ชั้น 5 โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี สมาชิกที่สนใจสามารถส่งแบบตอบรับกลับมาที่เบอร์โทรสาร 0-2330-8352 ภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2554

เพื่อประโยชน์สูงสุดในการร่วมสัมมนาผู้เข้าร่วมสัมมนาต้องเป็นระดับผู้บริหาร และผู้จัดการโรงงาน!!!! ([ดาวน์โหลดใบสมัครที่ http://www.thaitimber.org/May01.pdf](http://www.thaitimber.org/May01.pdf))

## 2. ควันหลงประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553 สมาคมธุรกิจไม้

เมื่อวันที่ 30 เมษายนที่ผ่านมา สมาคมธุรกิจไม้ ได้จัดให้มีงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553 ร่วมกับการจัดสัมมนาเรื่องวัสดุทางลือกใหม่ คือไม้ไฟ โดยมีผลตอบรับเป็นที่น่าพอใจมาก หลาย ๆ ฝ่ายอยากให้ทางสมาคมของเราเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงกับธุรกิจไม้ด้านต่าง ๆ ซึ่งบางบริษัทฯ อาจจะไม่สามารถเข้าร่วมงานในวันดังกล่าว โดยทางสมาคมจะยังคงมีการจัดสัมมนาเชิงประสบการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเชื่อมโยงอุตสาหกรรม กับวัตถุดิบไม้เพื่อความยั่งยืน (ไมยางพารา, ไม้ไฟ ไม้อื่นๆ ที่มีปลูกในประเทศไทย) หลังจากนั้นจะมีการพาสมาชิกไปเยี่ยมชมงานในสถานที่ที่เกี่ยวข้องต่างๆ ใดๆ จะแจ้งรายละเอียดให้สมาชิกทราบอีกครั้งเมื่อกำหนดการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งคาดว่าจะในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมนี้ คอยติดตามข่าวกันนะครับ ส่วนภาพงานประชุมใหญ่สามารถเข้าชมได้ผ่านทางเว็บไซต์ของทางสมาคมฯ ของเรา



### 3. ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยมีความประสงค์เข้าเยี่ยมชมและร่วมประชุมกับคณะกรรมการสมาคมธุรกิจไม้



ตามที่สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยนำโดย คุณดุสิต นนทะนาคร และคุณคมสัน โอภาสสถาวร มีนโยบายในการเข้าเยี่ยมชมและพบปะกับสมาชิกของสภาหอการค้าที่เป็นสมาคมฯ ต่างๆ นั้น ในการนี้ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยได้แจ้งว่าจะเข้าเยี่ยมชมและพบปะทำความรู้จักกับคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ช่วงตั้งแต่เดือนกรกฎาคม นี้

หากสมาชิกมีประเด็นหรือปัญหาใดที่ต้องการจะให้ทางสมาคมฯ ทารือกับสภาหอการค้า สามารถแจ้งข้อมูลให้สมาคมทราบล่วงหน้าผ่านทางคณะกรรมการสมาคมฯ โดยทางคณะกรรมการจะรวบรวมประเด็นหรือปัญหาต่าง ๆ ที่ทางสมาชิกได้แจ้งเข้ามาเป็นวาระใน การประชุมประจำเดือนทุกครั้ง เพื่อจะสรุปและนำไปหารือและร่วมประชุมกับทางสภาหอการค้าในโอกาสนี้ด้วย



### 4. ความคืบหน้าของการใช้ไม้อย่างถูกกฎหมายในตลาดโลก

สมาคมฯ ได้มีข้อมูลความคืบหน้าของการใช้ไม้อย่างถูกกฎหมายในตลาดโลกมาให้สมาชิกได้ update ดูได้จากเอกสารแนบในสังคมพ้อค้าไม้นี้ได้เลย  
([หรือคลิกไปที่ http://www.thaitimber.org/May02.pdf](http://www.thaitimber.org/May02.pdf))



**ที่อยู่ติดต่อสมาคมธุรกิจไม้ (สมาคมพ้อค้าไม้)**

13/47 หมู่ที่ 1 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10260  
โทร 0-2330-8352 แฟกซ์ 0-2330-8353

E-mail : <mailto:tma.thailand@gmail.com> Website : <http://www.thaitimber.org>